

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ

ด่วนที่สุด

ความเร่งด่วน
ที่ ขพ ๐๔๑๘/๑๗

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จาก นายอำเภอท่าแซะ

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบลท่าแซะ/เนินสันติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร ได้มีประกาศ
แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ว่า ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๔ เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนอง
มีคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
และขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือในบริเวณ
ดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

จังหวัดชุมพร มีฝนบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกบางแห่ง และคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ
ประชาชน ในกรณีที่เกิดภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น แจกมิสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร
ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์
ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) ดำเนินการสำรวจต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และดำเนินการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจเส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คอสะพาน สะพาน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
เช่น มีเศษสวะ ใบไม้ กอหญ้า ฯลฯ มักกีดขวางทางน้ำส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมขัง

๓. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีโดยประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย และรายงาน
สถานการณ์ให้อำเภอทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข
๐๙๒-๒๘๐๙๗๐๑, ๐๖๓-๙๐๓๔๗๙๐, ๐๗๗-๕๙๙๓๓๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แจ้งทราบ จาก อบต. นากระดาม

- นายอำเภอท่าแซะ ทวี

ประกาศ (เตือนภัย) ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖

- ปลัด อบต. นากระดาม

๒๕ ม.ค. ๖๖

(นายลิขิต สุขเขาวัว)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน
นายอำเภอท่าแซะ

นางสาวณัฐชานันท์ กักช่อคึกคักดี

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖

(นางสาวณัฐชานันท์ กักช่อคึกคักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระดาม

- อินทิราพรตามเสนา

(นายชัชวาล คำคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระดาม